



## ความเป็นมา



ความพิการเป็นสถานะทางสุขภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงออกในลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตในสังคม การแก้ปัญหาหรือควบคุมปัญหานี้ไม่ให้ขยายตัวกว้างและรุนแรงขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการบริหารงบประมาณ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้มีการกระจายงบประมาณสู่พื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนพิการทุกคนในพื้นที่ เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีผู้พิการที่จดทะเบียนผู้พิการในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งหมด 48,411 คน โดยพบประเภทความพิการทางกายและเคลื่อนไหวมากที่สุด จำนวน 21,903 คน การจัดบริการให้กับผู้พิการที่ผ่านมายังทำให้ผู้พิการบางส่วนเข้าไม่ถึงบริการ เนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น สถานที่ให้บริการอยู่ไกลต้องใช้จ่ายค่าเดินทางจำนวนมาก ต้องมีผู้ดูแลและช่วยเหลือในขณะไปสถานที่บริการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เข้าร่วมดำเนินการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดสิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการ **องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีห่วงใยใส่ใจคนพิการ** โดยจัดตั้ง **ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการ** และได้เปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อออกหน่วยบริการในการฟื้นฟู และนำช่วยเหลือผู้พิการตลอดจนซ่อมแซมแลเปลี่ยนกายอุปกรณ์ ผูกอบรม และส่งเสริมอาชีพ การจัดนัดหมายการให้ผู้พิการ
2. เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
3. ผู้พิการได้รับอุปกรณ์คนพิการตามความเหมาะสม ในรายที่มีความจำเป็น ทุกราย
4. ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
5. ผู้พิการรายใหม่ได้รับการจดทะเบียนผู้พิการทุกคน

โดยได้ดำเนินการเช่ารถยนต์กระบะตัดแปลง จำนวน 4 คัน เพื่อนำนักกายภาพบำบัดและช่างซ่อมกายอุปกรณ์ที่จำเป็นพิเศษออกหน่วยบริการให้กับผู้พิการทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้ได้รับบริการด้านสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้



**รถคันที่ 1** รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนเหนือ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร



**รถคันที่ 2** รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนตะวันออก จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย



**รถคันที่ 3** รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนใต้จำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอสำโรง อำเภอทุ่งศรีอุดม และอำเภอน้ำขุ่น



**รถคันที่ 4** รับผิดชอบดูแลให้บริการผู้พิการในพื้นที่โซนกลาง จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอโขงเจียม อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

